

Nutanix ร่วมมือกับ Udacity จัดทำโปรแกรม Hybrid Cloud Nanodegree



มอบโอกาสทางการศึกษาจำนวน 5,000 บาทให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

กรุงเทพฯ – 1 เมษายน 2563 – นูทานิคซ์ (NASDAQ: NTNX) ผู้นำด้านคลาวด์คอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรประกาศความร่วมมือกับยูดาซิตี ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ระดับโลก จัดทำโปรแกรม Hybrid Cloud Nanodegree ซึ่งเป็นโปรแกรมใหม่ที่จะเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ บนระบบคลาวด์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้องค์กรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งนี้คือการที่นูทานิคซ์จะสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาทเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีได้พัฒนาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นผ่านโปรแกรมนี

การที่บริการต่าง ๆ ย้ายไปทำงานบนระบบคลาวด์มากขึ้น ทำให้ทีมไอทีจำเป็นต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ ที่ทำให้เกิดการใช้งานระบบที่ติดตั้งภายในองค์กรและพับลิคคลาวด์มากขึ้นในรูปแบบไฮบริด ทั้งนี้แม้ว่าเทคโนโลยีไฮบริดคลาวด์มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่โอกาสทางการศึกษาในสาขานี้ยังหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในการสำรวจดัชนีการใช้คลาวด์ระดับองค์กรครั้งล่าสุดของนูทานิคซ์ พบว่า 85% ของผู้

ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าไฮบริดคลาวด์เป็นรูปแบบการดำเนินงานที่สมบูรณ์แบบ ในขณะที่ 32% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า หน่วยงานภายในของตนยังขาดทักษะด้านไฮบริดคลาวด์

ดังนั้น เพื่อเป็นการเติมเต็มช่องว่างทางการศึกษาด้านนี้ ยูดาซิตีและนูทานิคซ์จึงได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาโปรแกรม Nanodegree ที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีประสบการณ์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในระดับสูงขึ้น และเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาแบบมืออาชีพทางด้านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น โปรแกรม Nanodegree จึงครอบคลุมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของระบบพับลิคคลาวด์ และการออกแบบการปรับใช้ไฮบริดแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ผู้ที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมนี้ควรเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบจัดการแอปพลิเคชันทางธุรกิจแบบดั้งเดิม โครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานระบบพับลิคคลาวด์

เวนต์ เอ็ม ไฟเฟอร์ ประธานฝ่ายสารสนเทศของนูทานิคซ์ กล่าวว่า “เป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของนูทานิคซ์ คือ การสร้างให้เกิดความมั่นใจว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบคลาวด์จะยังคงมุ่งมั่นสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในการพัฒนาด้านนี้อยู่เสมอ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับยูดาซิตี ในการพัฒนาโปรแกรม Hybrid Cloud Nanodegree ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญระบบคลาวด์ชั้นนำหลายพันคนเข้าร่วมโปรแกรมทุนการศึกษานี้”

ยูดาซิตีกำลังเปิดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ภายใต้โปรแกรม Nutanix Hybrid Cloud Scholarship เพื่อให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมทุกคนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ของตนบนสภาพแวดล้อมคลาวด์ สำหรับเฟสแรกของโปรแกรมทุนการศึกษานี้ ทางยูดาซิตีจะคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 5,000 คน เพื่อเข้าร่วมในหลักสูตร Hybrid Cloud Fundamentals และจะคัดนักเรียนที่มีสมรรถนะสูง 500 คน จากจำนวน 5,000 คนนี้เข้ารับรางวัลทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนของโปรแกรม Hybrid Cloud Nanodegree

เกบ ดาลพอร์โท ซีอีโอของยูดาซิตี กล่าวว่า “ยูดาซิตีมุ่งมั่นในการเพิ่มสมรรถนะให้กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ ด้วยการให้ทักษะที่ตลาดต้องการมากที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตในแต่ละสาขา เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับนูทานิคซ์ ผู้บุกเบิกและผู้นำด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง ในการสร้างโปรแกรม Hybrid Cloud Nanodegree ซึ่งเป็นโปรแกรมใหม่ที่ทันสมัย”

โปรแกรม Hybrid Cloud Nanodegree จะเน้นในสี่เรื่องดังต่อไปนี้:

- โครงสร้างพื้นฐานระบบไฟเวทคลาวด์ที่ทันสมัย: เรียนรู้การกำหนดค่าและจัดการคลัสเตอร์โครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จ การสร้างการขยายระบบ ดิสทริบิวต์ดีสโตเรจ เน็ตเวิร์กและการประมวลผลสำหรับเวอร์ชวลแมชชีน และการบริการที่ล้ำหน้าต่าง ๆ
- การออกแบบแอปพลิเคชันไฮบริดคลาวด์: เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการความก้าวหน้าของการจัดการเวิร์กโหลดบนระบบไฮบริดคลาวด์ และการออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย

- การทำให้ไพรเวทคลาวด์ทำงานโดยอัตโนมัติ: สร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดการทำงานได้ และสร้างโมเดลการดำเนินงานแบบครบวงจร โดยการควบคุมให้เกิดการใช้งานเวิร์กโหลดที่อยู่บน on-prem ได้ตามปริมาณความต้องการและทำได้ด้วยตนเองผ่านการควบคุมด้านงบประมาณและโควต้าต่าง ๆ
- การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์: เรียนรู้คอนเซปต์ของระบบพับลิคคลาวด์ การจัดการเวิร์กโหลดแบบไฮบริดต่าง ๆ และการทำ และการทำ global load balancing ของเวิร์กโหลดต่าง ๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hybrid Cloud Nanodegree และโปรแกรมทุนการศึกษาได้ที่นี้

###

เกี่ยวกับนูทานิคซ์

นูทานิคซ์เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จ ช่วยให้การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้ทุกที่ องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกใช้ซอฟต์แวร์ของนูทานิคซ์ เพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพียงแพลตฟอร์มเดียว ในการบริหารจัดการแอปพลิเคชันได้ทุกแอปทุกที่ และทุกขนาด ไม่ว่าจะแอปพลิเคชันนั้นจะอยู่บนสภาพแวดล้อมแบบไพรเวท ไฮบริด และมัลติคลาวด์ก็ตาม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนูทานิคซ์ได้ที่ www.nutanix.com หรือติดตามทางทวิตเตอร์ที่ @nutanix

เกี่ยวกับยูดาซิตี (Udacity)

Udacity เป็นแพลตฟอร์มด้านการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ระดับโลกที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้และนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วสำหรับองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่ม Fortune 500 และ Global 2000 โดยมี โปรแกรม Udacity Nanodegree ที่นำเสนอทักษะการเรียนรู้เทียบเท่าระดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้เรียนรู้ ผ่านหลักสูตรออนไลน์ และโครงการต่าง ๆ ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI), แมชชีนเลิร์นนิง (ML), วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science), ระบบอัตโนมัติ และการประมวลผลบนระบบคลาวด์ โดยทาง Udacity ร่วมมือกับบรรดาคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ และพันธมิตรในอุตสาหกรรมมากกว่า 200 รายทั่วโลก ประกอบด้วย AT&T, Google, Facebook, Mercedes-Benz และ NVIDIA ในการเสริมสร้างความรู้ในด้านเทคนิคต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดย Udacity มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเมาน์เทนวิว มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประกอบด้วย กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร, จีน, อียิปต์, เยอรมนี, อินเดีย และสหรัฐอเมริกาฮาร์เวสต์ นอกจากนี้ Udacity ยังได้ระดมทุนเป็นจำนวนเงิน 163 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากกลุ่มนักลงทุนซึ่งประกอบไปด้วย Bertelsmann, Andreessen Horowitz, Charles River Ventures และ Drive Capital ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.udacity.com